

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

35 NĂM ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

Viện Đào tạo Sau đại học

Email: gsneualumni@neu.edu.vn

1. Các mốc lịch sử:

1.1. Thời kỳ trước đổi mới 1986: Trước nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ công cuộc xây dựng đất nước sau ngày thống nhất và sau một quá trình chuẩn bị những điều kiện cần thiết, ngày 24/05/1976, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 224/TTg về đào tạo trên đại học ở trong nước, đánh dấu sự ra đời và phát triển của đào tạo sau đại học tại Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 11/03/1977, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 97/TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho trường Đại học Kinh tế Kế hoạch (nay là trường Đại học Kinh tế Quốc dân). Ngay từ những ngày đầu tiên được nhận nhiệm vụ đào tạo sau đại học, Trường đã có những NCS bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ, các PTS được bảo vệ ở thời kỳ đầu do Phòng Khoa học Nhà trường tổ chức thực hiện.

Để đưa công tác đào tạo sau đại học tiếp tục phát triển, ngày 20/05/1980, Bộ trưởng Bộ Đại học và THCN (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo) ra Quyết định số 646/QĐ-CB về việc thành lập Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Sau đại học (gọi tắt là Khoa Sau đại học) tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Vào thời điểm đó, Khoa Sau đại học của Trường chỉ có đội ngũ cán bộ gồm 6 người, phần lớn chưa có nhiều kinh nghiệm trong phát triển và quản lý các chương trình đào tạo sau đại học. Tuy nhiên, kể từ ngày đó,

công tác quản lý đào tạo sau đại học đã góp phần không nhỏ trong việc đào tạo đội ngũ nhân tài cho đất nước, góp phần giúp cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân giữ vững vị thế của trường đại học đầu ngành, trọng điểm quốc gia.

1.2. Thời kỳ từ sau 1986 đến nay: Nằm trong định hướng phát triển chung của Trường, để một bước nữa đưa đào tạo sau đại học trở thành nhân tố quan trọng trong phát triển đào tạo nguồn nhân lực ở bậc cao, ứng dụng các tiến bộ khoa học trong nghiên cứu, quản lý và đào tạo, Trường đã ra Quyết định số 3162/QĐ-TCCB ngày 20/10/2006 về việc thành lập Viện Đào tạo Sau đại học và Quyết định số 1724/QĐ-ĐHKQTĐ-TCCB, ngày 11/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế Quốc dân đã ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các đơn vị giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý.

Như vậy, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã trải qua 35 năm đào tạo sau đại học và cũng theo dòng thời gian đó là sự ra đời và phát triển của Bộ phận quản lý các công tác về đào tạo sau đại học của Trường.

2. Đổi mới chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân luôn coi chương trình đào tạo cho mỗi cấp học, đối tượng

học là nội dung quan trọng nhất, quyết định chất lượng đào tạo của cấp học, đối tượng đó. Kể từ khi bắt đầu đào tạo sau đại học đến nay, Nhà trường đã trải qua bốn giai đoạn cơ bản, với bốn lần thay đổi khung chương trình đào tạo và hiện nay đang trong giai đoạn thực hiện chương trình đổi mới lần thứ tư.

2.1. Thời kỳ trước đổi mới 1986:

Giai đoạn trước 1977: Công tác đào tạo sau đại học của Trường gần như chưa có, chủ yếu đào tạo một số ít các nhà khoa học là giảng viên của Trường để nhận học vị PTS, giai đoạn này chưa có chương trình, giảng viên, bộ phận quản lý thực hiện mang tính chuyên sâu trong lĩnh vực sau đại học.

Giai đoạn từ 1978 - 1986:

Giai đoạn này, chương trình đào tạo phó tiến sĩ của Việt Nam nói chung và của trường Đại học Kinh tế Quốc dân nói riêng chủ yếu theo mô hình đào tạo của Liên Xô (cũ). Trong chương trình đào tạo PTS khi đó các NCS phải theo học các môn học tối thiểu (minimum) gồm 4 môn: Ngoại ngữ (chủ yếu là tiếng Nga), Triết học, Kinh tế chính trị và môn Chuyên ngành.

Với các điều kiện học phần như trên và có thêm các công trình nghiên cứu (3 bài báo đăng tải trên các tạp chí khoa học) và là đủ các điều kiện để bảo vệ luận án PTS. Tuy nhiên, ở giai đoạn này Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng chỉ đào tạo được số lượng PTS rất ít, chủ yếu là các giảng viên, cán bộ nghiên cứu ở các trường đại học và một số bộ, ban ngành.

2.2. Thời kỳ từ sau 1986 đến nay:

Năm 1989, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã giao nhiệm vụ cho Nhà trường đào phó tiến sĩ của 22 chuyên ngành. Năm 1992, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao tiếp nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Như vậy, cùng với nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ được Bộ giao, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân cũng không ngừng đổi mới chương trình đào tạo Sau đại học cho phù hợp với mục tiêu phát triển của từng giai đoạn.

Giai đoạn 1992-1995: Đây là lần đầu tiên công tác đào tạo thạc sĩ được tiến hành tại trường Đại học

Kinh tế Quốc dân. Chương trình ở giai đoạn này chủ yếu dựa trên nền tảng của đào tạo phó tiến sĩ trước đây, bổ sung một số môn cho phù hợp với yêu cầu của tình hình hiện tại và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình dùng cho đào tạo cao học về cơ bản là biên dịch từ các giáo trình nước ngoài.

Giai đoạn 1996-2001: Đây là giai đoạn dần đi vào ổn định trong đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ với việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành những văn bản điều chỉnh cần thiết cho đào tạo các cấp học này. Nhà trường cũng đã xây dựng được chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ các nhóm ngành Kinh tế và Quản trị Kinh doanh khá hoàn chỉnh. Trong thời gian này, nhiều môn học đã được giảng dạy bằng giáo trình do chính các giảng viên của trường Đại học Kinh tế Quốc dân biên soạn.

Đến năm 2001, tổng số chuyên ngành đào tạo sau đại học của Nhà trường là 23 (chuyên ngành đào tạo thạc sĩ) và 22 (chuyên ngành đào tạo tiến sĩ).

Giai đoạn 2002-2007: Đây là giai đoạn thay đổi chương trình đào tạo thạc sĩ và tiến sĩ của trường lần thứ ba. Chương trình này được xây dựng tương đối công phu nhằm đáp ứng được yêu cầu của xã hội về đội ngũ nhân lực có trình độ cao, đồng thời đảm bảo thực hiện đúng Quyết định số 18/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/06/2000 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Đào tạo Sau đại học và thực hiện Quyết định số 100/QĐ-BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 10/01/2005 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi các chuyên ngành đào tạo sau đại học cho trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Chương trình đào tạo này có sự thay đổi một số môn học cho phù hợp với điều kiện hiện tại, ví dụ như bổ sung các môn học Phương pháp viết luận án và Tiếng Anh chuyên ngành, rút ngắn tổng đơn vị học trình từ 94 ĐVHT xuống còn 87 ĐVHT đối với trình độ thạc sĩ (không kể thời gian viết luận án)...

Cùng với sự thay đổi kết cấu chương trình, số chuyên ngành đào tạo sau đại học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân được mở rộng thành 33 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ và 22 chuyên ngành đào tạo tiến sĩ. Các chuyên ngành được chia thành hai nhóm:

(1) Nhóm ngành Kinh tế (bao gồm các chuyên ngành Kinh tế chính trị, Kinh tế phát triển, Kinh tế tài chính ngân hàng, Kinh tế nông nghiệp...).

(2) Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý (Quản lý kinh tế, Thương mại, Quản lý và phân tích thông tin kinh tế, Quản trị kinh doanh...).

Cũng trong giai đoạn này, nhà trường đã xây dựng chương trình thí điểm học tập trung cho một số lớp cao học trong nước (khoá 11, khoá 12). Chương trình này được xây dựng dựa trên nền tảng những đổi mới trong đào tạo cao học trong nước và học hỏi kinh nghiệm từ chương trình đào tạo của các dự án liên kết quốc tế tại trường, như dự án cao học Việt - Mỹ, Việt - Bỉ, Việt Nam- Hà Lan... Chương trình này có 1/3 số môn học giảng bằng tiếng Anh, phương pháp giảng dạy được đổi mới theo hướng tiếp cận quốc tế.

Giai đoạn 2009 đến nay: Ngày 05/08/2008, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quyết định số 45/2008/QĐ-BGDĐT, về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, và Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành theo Thông tư số 10/2009TT-BGDĐT, ngày 07/05/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trên cơ sở các Quy định có tính chất Pháp quy này và với mục tiêu nhằm đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội đối với các chương trình đào tạo sau đại học, Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã chỉ đạo Viện Đào tạo Sau đại học phối hợp cùng các khoa, bộ môn có chuyên ngành đào tạo sau đại học trong toàn trường thành lập Tổ nghiên cứu xây dựng chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ một cách khoa học và nghiêm túc để gấp rút hoàn thành việc đổi mới chương trình đào tạo sau đại học theo hướng nâng cao, chuyên sâu, cập nhật, hiện đại và phù hợp với xu thế phát triển của xã hội. Chương trình đã được áp dụng vào từ năm 2009. (kèm theo ở phần phụ lục). Ở chương trình đào tạo cao học đã phân theo 5 nhóm ngành. **Nhóm ngành 1-** Chương trình đào tạo thạc sĩ Kinh tế, **Nhóm ngành 2-** Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh, **Nhóm ngành 3-** Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế, quản lý và phân tích thông

tin kinh tế, **Nhóm ngành 4 -** Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính ngân hàng: Chuyên ngành Kinh tế tài chính ngân hàng, **Nhóm ngành 5-** Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Kế toán: Chuyên ngành kế toán (Kế toán, kiểm toán và phân tích).

Có thể nói, việc xây dựng chương trình đào tạo sau đại học của trường Đại học Kinh tế Quốc dân thể hiện sự nỗ lực của các nhà khoa học trong Trường. Với các tiêu chí chặt chẽ trong xây dựng và đổi mới chương trình đào tạo sau đại học, các chương trình đào tạo của Nhà trường hiện nay vừa đảm bảo khung kiến thức theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vừa mang tính mềm dẻo, hiện đại và cập nhật.

3. Quản lý quá trình học tập và nghiên cứu của học viên cao học, nghiên cứu sinh

Trải qua 35 năm xây dựng và trưởng thành, Đào tạo Sau đại học của Trường không ngừng đổi mới công tác quản lý học viên cao học và nghiên cứu sinh.

3.1. Thời kỳ trước đổi mới 1986: Công tác quản lý đào tạo Sau đại học ở giai đoạn này chủ yếu là quản lý đào tạo PTS, quá trình quản lý dựa trên Quy chế Đào tạo Sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số quy định, quy trình... do Nhà trường xây dựng. Công việc quản lý được phân chia một cách tản mạn, không thống nhất, mọi hoạt động tác nghiệp mang tính chất thủ công, thủ tục hành chính còn nặng nề.

3.2. Thời kỳ từ sau 1986 đến nay: Đây là giai đoạn có nhiều sự thay đổi lớn về đào tạo Sau đại học, đặc biệt, từ sau khi có Quyết định số 2820/QĐ-SĐH, ngày 14/11/1991 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Những năm gần đây, với mức độ gia tăng của số lượng học viên (chỉ tiêu tuyển sinh 1500 học viên cao học/năm, 100 NCS/năm), nhiều vấn đề đã nảy sinh trong công tác quản lý như: văn bản, biểu mẫu quản lý không thống nhất, thông tin không chính xác. Việc quản lý, theo dõi quá trình học tập, nghiên cứu của NCS trở nên rất khó khăn do những đặc thù về hình thức đào tạo

của đối tượng này.

Trong giai đoạn 2009 đến nay, Nhà trường đã không ngừng cải cách quá trình quản lý đào tạo sau đại học. Với việc ban hành Quy chế mới về trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, ngoài việc hoàn thiện chương trình đào tạo sau đại học theo hướng đổi mới, Nhà trường đã tiến hành xây dựng bộ Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ, trình độ thạc sĩ, bồi dưỡng Sau đại học theo hướng tiếp cận khoa học và hiện đại, có thể khẳng định trong công tác đào tạo Sau đại học, lần đầu tiên trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã ban hành được Bộ Quy chuẩn có tính quy tắc ứng xử trong đào tạo và quản lý sau đại học. Các nội dung cơ bản này được thể hiện trong các văn bản sau:

- Quyết định số 174B/QĐ- ĐHKQTĐ, ngày 08/03/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ;

- Quyết định số 2507/QĐ- ĐHKQTĐ, ngày 31/12/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ và Quyết định số 179/QĐ- ĐHKQTĐ, ngày 18/01/2011 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

- Quyết định số 2160/QĐ- ĐHKQTĐ, ngày

11/11/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân về việc ban hành Quy định tạm thời về Bồi dưỡng Sau đại học.

4. Kết quả đạt được của công tác đào tạo sau đại học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Với kết quả đào tạo sau đại học trong 35 năm qua, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã được Nhà nước và xã hội đánh giá là một cơ sở đào tạo sau đại học:

- Có hệ thống đào tạo thống nhất từ cấp đại học, bồi dưỡng sau đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.

- Có cơ sở vật chất phục vụ đào tạo sau đại học, bao gồm: 17 phòng học dành cho đào tạo sau đại học, 1 phòng máy tính với 42 máy thế hệ mới phục vụ cho các lớp học, 9 hệ thống cơ sở dữ liệu được tra cứu online và trên đĩa CD-ROM, hệ thống thư viện với trên 5108 đầu sách ngoại văn, gần 5000 luận văn thạc sĩ, gần 1000 luận án tiến sĩ, 1 phòng chuyên dùng cho bảo vệ luận văn, luận án...

- Có đội ngũ cơ hữu các cán bộ, giảng viên (34 giáo sư, 92 phó giáo sư, 78 tiến sĩ khoa học và tiến sĩ) tâm huyết với nghề nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy sau đại học và hướng dẫn khoa học cho các NCS và học viên cao học. Ngoài số cán bộ cơ hữu, Nhà trường còn có khả năng huy động hàng trăm các nhà khoa học trong lĩnh vực kinh tế, kinh doanh và quản lý tham gia giảng dạy và hướng dẫn.

Bảng 1: Kết quả tuyển sinh sau đại học giai đoạn 1977-2012

Năm	1977-1986	1987-2008	2009	2010	2011	2012	Tổng
1. Nghiên cứu sinh	99	1.138	91	73	98	101	1.600
2. Cao học	0	6.759	1.101	1.344	1.608	1.408	12.220
3. Bồi dưỡng SDH	>1000	≅ 150	95	438	620	650	2.953

Bảng 2: Kết quả tốt nghiệp sau đại học giai đoạn 1977-2012

Năm	1977-1986	1987-2008	2009	2010	2011	2012	Tổng
1. Tiến sĩ	31	762	43	42	54	40	972
2. Thạc sĩ	0	3.936	658	721	969	1.022	7.306
3. Bồi dưỡng SDH	>1000	≅ 150	90	236	620	650	2.746

- Có đội ngũ cán bộ quản lý, phục vụ quá trình đào tạo sau đại học có nhiều kinh nghiệm, chuyên nghiệp và nhiệt tình trong công tác.

Những yếu tố trên giúp cho Nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống và uy tín trong đào tạo, xứng đáng là một trường kinh tế đầu ngành trọng điểm của đất nước, thể hiện ở số lượng thí sinh đăng ký dự thi sau đại học ngày càng tăng, mức độ cạnh tranh trong thi tuyển ngày càng cao.

Từ xuất phát điểm ban đầu chỉ có cấp đào tạo tiến sĩ, với rất nhiều khó khăn về đội ngũ cán bộ giảng dạy và cơ sở vật chất, trải qua 35 năm, trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phát triển trở thành trường kinh tế có quy mô đào tạo sau đại học lớn nhất của Việt Nam, với gần 1.000 tiến sĩ và trên 7.300 thạc sĩ đã tốt nghiệp trên tổng số 1.600 NCS và trên 12.000 học viên cao học trúng tuyển qua các khóa đào tạo.

Một đội ngũ các nhà khoa học trên các lĩnh vực Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ đã được Nhà trường đào tạo đang cống hiến trí tuệ cho đất nước và phát huy vai trò trong thực tế. Trong số các cán bộ có trình độ cao, công tác tại vị trí lãnh đạo các bộ, ban, ngành từ Trung ương đến địa phương do Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo có gần 20 tiến sĩ đã và hiện đang giữ chức vụ Thứ, Bộ Trưởng, hàng trăm thạc sĩ, tiến sĩ hiện đang giữ chức vụ lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế lớn của Nhà nước.

Ngày 04/05/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã cho phép Trường Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai đào tạo tiến sĩ theo điều 48 Quy chế đào tạo tiến sĩ tại công văn số 2333/GDĐT/GDĐH (phản biện độc lập, thành lập Hội đồng đánh giá luận án, cấp bằng tiến sĩ). Quy định này của Bộ Giáo dục đã mở ra một định hướng phát triển và là cơ sở để Trường Đại học Kinh tế Quốc dân nâng cao chất lượng đào tạo tiến sĩ, tính đến hết tháng 03/2011, Trường đã tiến hành ra quyết định và tổ chức thành công Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cho 43 NCS.

5. Đào tạo liên kết địa phương và hợp tác quốc tế

Trong hoạt động đào tạo Sau đại học, Trường Đại

học Kinh tế Quốc dân đã xây dựng tốt quan hệ hợp tác đào tạo với hầu hết các trường đại học, học viện trong cả nước, Viện Đào tạo Sau đại học được giao nhiệm vụ như là cầu nối giữa Nhà trường với các trường bạn trong hợp tác về đào tạo sau đại học, trong nghiên cứu phát triển công tác quản lý đào tạo sau đại học. Trường cũng đã xây dựng nhiều chương trình đào tạo đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ trên đại học cho nhiều trường như trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, trường Đại học Nha Trang, trường Đại học Quy Nhơn... và cùng hợp tác xây dựng phát triển đội ngũ các nhà quản lý có trình độ trên đại học cho các tỉnh Đồng Nai, Thái Nguyên, Nghệ An, Sơn La, Hải Phòng, Lai Châu, Tuyên Quang...

Bên cạnh các chương trình đào tạo cao học trong nước, từ đầu thập kỷ 90, Nhà trường đã xây dựng chương trình liên kết đào tạo với các trường đại học và viện khoa học có uy tín trên thế giới trong khuôn khổ các dự án như: Cao học Việt- Bỉ, Cao học Việt - Pháp, Cao học Việt Nam- Hà Lan, Cao học Việt-Mỹ. Từ năm 2004, Nhà trường bắt đầu triển khai dự án đào tạo tiến sĩ phối hợp với Đại học Quốc gia Australia (ANU), do Viện Đào tạo Sau đại học trực tiếp tuyển sinh và tổ chức học tập các môn học cầu nối. Đến nay, dự án đã trải qua ba khóa tuyển sinh, với 8 NCS trúng tuyển, trong đó 6 người đã hoàn thành giai đoạn học tập tại Việt Nam và đang tiếp tục quá trình nghiên cứu, viết luận án tại Australia. Có thể nói, hợp tác quốc tế về đào tạo sau đại học không chỉ nhằm mục đích cung cấp những chương trình đào tạo tiên tiến của nước ngoài, mà còn góp phần tích cực vào việc đổi mới hệ thống chương trình và phương pháp giảng dạy sau đại học ở trong nước.

Trong những năm gần đây, nằm trong khuôn khổ dự án hợp tác về đào tạo giữa Chính phủ 2 nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã phối hợp cùng Trường Đại học Quốc gia Lào đào tạo tại Lào bằng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt, đến nay đã có 2 khóa cao học với 89 học viên đã nhận bằng thạc sĩ kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh và hiện còn 1 khóa cao học quản trị

kinh doanh, NCS đang trong giai đoạn nghiên cứu viết luận án.

6. Các thành tích khen thưởng

Trải qua 35 năm xây dựng, phấn đấu và phát triển, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song công tác đào tạo Sau đại học của Trường đã luôn đạt kết quả tốt. Một trong những minh chứng rõ nét cho vấn đề này là kết quả đào tạo mà các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, giảng viên, cán bộ quản lý và các chuyên gia, chuyên viên ở nhiều thế hệ đã đóng góp công sức và trí tuệ của mình xây dựng nên.

Trong công tác quản lý học tập, nghiên cứu đối học viên cao học và NCS, công tác quản lý về lĩnh vực Sau đại học đã nhận được nhiều danh hiệu thi đua về những cống hiến của mình:

- Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo Quyết định số 646/QĐ-BGD&ĐT ngày 08/02/2001;

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, theo Quyết định số 1681/QĐ-TTg, ngày 14/12/2007;

- Huân chương Lao động hạng 3, theo Quyết định số 808/2002/QĐ-CTN ngày 15/11/2002.

Ngoài ra, nhiều cán bộ, giảng viên tham gia công tác giảng dạy, quản lý trong lĩnh vực đào tạo Sau đại học cũng được nhận nhiều khen thưởng cá nhân với các danh hiệu thi đua của Trường, Bộ và Chính phủ.

7. Một số phương hướng và mục tiêu phát triển đào tạo sau đại học trong thời gian tới

Phát triển đào tạo sau đại học theo hướng tập trung nâng cao chất lượng thông qua đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo, tiếp cận với chuẩn mực quốc tế. *Tập trung nguồn lực đào tạo theo hướng thạc sĩ, tiến sĩ khoa học chuyên sâu kết hợp với đẩy mạnh đào tạo thạc sĩ theo hướng thực hành nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội*, đưa đào tạo sau đại học thành hoạt động trọng tâm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

Đẩy mạnh các hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài, liên kết với các trường đại học có chương trình đào tạo tiên tiến, các chương trình hợp tác trong khu vực theo nhiệm vụ. Đẩy nhanh việc triển khai Dự án hợp tác đào tạo thạc sĩ với CH Pháp

trong khuôn khổ dự án đào tạo Cán bộ Chính phủ.

Để phát huy vị thế là trung tâm nghiên cứu, tư vấn và đào tạo hàng đầu tại Việt Nam về lĩnh vực kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, cần thúc đẩy gắn kết đề tài nghiên cứu của các cơ quan ban ngành thực tiễn với đề tài luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ.

Tiếp tục thúc đẩy triển khai thực hiện đào tạo các chương trình mới, chương trình thí điểm, đặc biệt là chương trình đào tạo Thạc sĩ điều hành cao cấp (Executive MBA); Đề án 165 và các chương trình Bồi dưỡng Sau đại học.

Xây dựng mạng lưới các cựu học viên sau đại học nhằm tăng cường gắn kết quan hệ đa chiều trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, giữa các cơ quan thực tế với nhà trường nhằm đạt được các lợi ích chung và hướng tới kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học KTQD; 5 năm Viện đào tạo SDH và 35 năm đào tạo sau đại học.

Tóm lại, Chặng đường 35 năm qua đánh dấu và khẳng định một bước trưởng thành quan trọng trong đào tạo sau đại học tại trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Với những phát triển vượt bậc trong mở rộng quy mô tuyển sinh, đổi mới chương trình giảng dạy, đổi mới quy trình đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tăng cường hợp tác khoa học... Đào tạo sau đại học đã và đang giữ một vị trí quan trọng trong việc củng cố vị thế của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, đóng vai trò to lớn trong việc cung cấp nguồn nhân lực có trình độ cao cho các doanh nghiệp, các tổ chức nhà nước và xã hội, góp phần không nhỏ trong sự nghiệp công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước trong giai đoạn hiện nay. Viện Đào tạo Sau đại học bộ phận tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo trong công tác đào tạo Sau đại học luôn không ngừng đổi mới công tác quản lý đào tạo sau đại học để theo kịp với xu thế phát triển của đất nước, xứng đáng là địa chỉ tin cậy trong đào tạo ở trình độ cao của Quốc gia. □